

NHỮNG GÌ ĐEMON- GỢI TẠI MỘT ĐIỂM PHÁT (POD)

Khimột sự dịch bệnh lan rộng của một hoặc phân tán làm một tác nhân về sinh học, chẳng hạn như vi trùng sinh học (anthrax), tiểu bang Maryland đã lập các kế hoạch để phân phối thuốc và các vật dụng khác cho các cộng đồng địa phương càng nhanh càng tốt. Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần tiểu bang Maryland sẽ làm việc với các cơ sở y tế địa phương để thiết lập các điểm phát (PODs). Các PODs này là các địa điểm mà các nhân viên có thể đi đến nhận thuốc để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh. Thông tin này giải thích những gì được mong đợi nếu quý vị được hướng dẫn bởi các nhân viên đến một POD trong một trường hợp khẩn cấp y tế cộng đồng.

NHỮNG ĐÁM ĐÔNG VÀ XẾ PHÀNG DÀI

Hàng ngàn người sẽ được thông báo đến các địa điểm này trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy chuẩn bị cho các đám đông và xếp hàng dài. Hãy kiên nhẫn và lịch sự.

AN NINH THẬT CHẶT

Các POD cần được an toàn và an ninh. Nhân viên thực thi pháp luật sẽ có mặt với số lượng lớn, một số nhân viên sẽ trong bộ đồng phục và số nhân viên khác cung cấp an ninh sẽ được nhìn thấy. **Quý vị phải** hợp tác với họ và tuân thủ luật pháp. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình phân phối thuốc.

TIN TỨC TRUYỀN THÔNG

Các phóng viên sẽ có mặt tại nhiều địa điểm và có thể muốn hỏi quý vị vài câu hỏi. Nếu quý vị chọn để được phỏng vấn, xin vui lòng làm việc với các nhân viên POD để hỗ trợ các phóng viên. Nhân viên có thể làm việc để ghi nhớ các hoạt động truyền thông có trật tự và tránh các hoạt động phân phối thiết yếu khác.

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Các đại diện cơ quan y tế sẽ đem một bản tài liệu này. Các nhân viên chính thức sẽ có mặt tại các địa điểm để giải đáp thắc mắc. Họ sẽ có thể trả lời câu hỏi và phân phối các tờ đơn. Xin vui lòng kiên nhẫn và lịch sự trong khi chờ đợi để đến với các người đại diện này.

CÁC LỜI KHUYẾN TỎANG QUÁT


- Hãy chuẩn bị để trả lời các câu hỏi sức khỏe để có được thuốc cho tất cả các thành viên trong gia đình
- Quý vị có thể nhận thuốc cho người già, hoặc người hàng xóm bị tàn tật hoặc bạn bè, những người có thể gặp khó khăn khi vào nơi POD
- Không nên mang trẻ em đến; chỉ một người được chỉ định trong nhà đến báo cáo cho POD
- Không mang theo thú vật nuôi. Tuy nhiên các thú nuôi làm dịch vụ giúp đỡ là được phép vào cơ sở
- Mang các thức ăn nhẹ để ăn uống và các mặt hàng khác để dùng cho quý vị trong khi chờ đợi trong nhiều giờ
- Mang theo các tài liệu để đọc, chẳng hạn như sách, báo hoặc trò chơi đồ chơi, để giết thời gian khi xếp hàng
- Việc dùng điện thoại có thể bị hạn chế để đảm bảo rằng các nhân viên cấp cứu cần thiết có thể giao tiếp tại chỗ. Các bảng hiệu sẽ hướng dẫn quý vị để tắt điện thoại nếu cần thiết

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG

 preparedness.health.maryland.gov

 [facebook.com/MarylandOPR](https://www.facebook.com/MarylandOPR)

 twitter.com/MarylandOPR

 health.maryland.gov

 [facebook.com/MarylandDHMH](https://www.facebook.com/MarylandDHMH)

 twitter.com/MDHealthDept



MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH
Office of Preparedness
and Response